

คำอธิบายชุดวิชา

10103 ทักษะชีวิต

General Principles of Law

ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถในด้าน การจัดการ การใช้เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การ จัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English For Communication

โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์

Human Society

ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและกับ สังคมรอบตัว วิธีการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญา ความนึกคิด ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131 สังคมมนุษย์

Human Society

ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ มนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข การเสริมสร้างสังคมที่ดี

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

Science, Technology and Environment for Life

แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมชาติ วิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ การประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต

10151 ไทยศึกษา

Thai Studies

ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และกาประยุกต์ผสมผสาน การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม

10152 ไทยกับสังคมโลก

Thailand and the World Community

สภาวะการณ์ แนวโน้ม และลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของ ประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย สภาพปัญหาและ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ รูปแบบและวิธีการในการเผชิญปัญหาและ ผลกระทบ

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

ภาษากับการสื่อสาร บทบาทหน้าที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา หลักการใช้ ภาษาในการสื่อสารทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ

40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

General Principles of Law

ความหมาย ลักษณะ และโครงสร้างของกฎหมายโดยทั่วไป ป่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและ แนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย ระบบกฎหมายต่างๆ ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การใช้กฎหมาย หลักการ ตีความกฎหมาย สาเหตุสำคัญของกฎหมายลักษณะต่างๆ หลักกฎหมายที่สำคัญบางประการ ความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายลักษณะต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน และการประกอบวิชาชีพกฎหมาย รวมทั้งจรรยาบรรณของผู้ใช้กฎหมาย

41201 กฎหมายมหาชน
Public Law

ความหมายของกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายมหาชนโดยเน้นถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ระบบการปกครอง ประมุขแห่งรัฐ การแบ่งแยกอำนาจ การใช้อำนาจอธิปไตย แนวนโยบายแห่งรัฐ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปรียบเทียบกับปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายปกครอง ตั้งแต่การปกครองของรัฐ ทฤษฎีการรวมและกระจายอำนาจ การแบ่งส่วนบริหารราชการแผ่นดิน บริการสาธารณะ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐ การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานจนถึงแนวความคิดเรื่องศาลปกครอง

41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

Civil Law I: Persons, Juristic Acts and Contracts

ลักษณะบุคคล โดยเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นและการสิ้นสุดสภาพบุคคล ความสามารถ ภูมิลำเนา นิติบุคคล

ลักษณะนิติกรรม ตั้งแต่ความหมาย ลักษณะและแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนา ความสมบูรณ์ของนิติกรรม เงื่อนไขและเงื่อนไขในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ

ลักษณะสัญญา ตั้งแต่การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา การเลิกสัญญา จนถึงมัดจำและการกำหนดเบี้ยปรับ

41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

Civil Law II: Obligations and Delicts

ลักษณะหนี้ ตั้งแต่ความหมายของหนี้ วัตถุประสงค์แห่งหนี้ การรับช่วงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิของลูกหนี้ การเพิกถอน การรื้อฉ้อ สิทธิยึดหน่วง บริมสิทธิ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนและความระงับแห่งหนี้

ลักษณะละเมิด ตั้งแต่ความรับผิดชอบเพื่อละเมิด โดยการกระทำของตนเองหรือของผู้อื่น ความรับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นต้นเหตุแห่งละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด อายุความละเมิดและนิรโทษกรรม

ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลักษณะลาภมิควรได้

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

Property Law

กฎหมายทรัพย์สิน ตั้งแต่ความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน สภาพของทรัพย์สินและบุคคล สิทธิ กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การใช้สิทธิและข้อจำกัด การใช้สิทธิ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม ทรัพย์สินอื่น ๆ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด

กฎหมายที่ดิน ตั้งแต่ระบบที่ดิน ที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคทฤษฎีทั่วไป

Criminal Law I: General Principles

ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายามกระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด เหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ การกระทำความผิดหลาย

บทหรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

Criminal Law II: Offenses

ความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชนและการค้า ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการทำให้แท้งลูกและทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินจนถึงความผิดลหุโทษ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผิดอาญาที่มีลักษณะการกระทำใกล้เคียงกัน

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

Civil Law III: Family Law and Law of Succession

กฎหมายครอบครัว ตั้งแต่การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยงดู

กฎหมายมรดก ตั้งแต่การตกทอดแห่งทรัพย์สินมรดก การเป็นทายาท สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก การแบ่งทรัพย์สินมรดกหรือส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ การรับมรดกแทนที่กัน การเป็นทายาทโดยพินัยกรรม แบบพินัยกรรม ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม ความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม วิธีจัดการและปิ่นทรัพย์สินมรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ และอายุความมรดก

- 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ
Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย ตั้งแต่ลักษณะประเภทและระบบของสัญญาซื้อขาย หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค การซื้อขายเฉพาะอย่างและหลักปฏิบัติการซื้อขายในธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยสัญญาแลกเปลี่ยน กฎหมายว่าด้วยสัญญาเช่าทรัพย์สิน ลักษณะและแบบของสัญญาเช่า หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา ความระงับแห่งสัญญา ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยสัญญาเช่าซื้อ กฎหมายว่าด้วยสัญญาแรงงาน จ้างทำของ และรับขน
- 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์สิน ตัวแทน ประกันภัย
Commercial Law II: Loans, Deposits, Agents and Insurance
กฎหมายว่าด้วยสัญญายืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง ฝากทรัพย์สิน เก็บของในคลังสินค้า
กฎหมายว่าด้วยสัญญาตัวแทน โดยเริ่มตั้งแต่ลักษณะประเภทของตัวแทน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อระหว่างตัวการและตัวแทน และต่อบุคคลภายนอก ความระงับแห่งสัญญาตัวแทน ตลอดจนตัวแทนค้าต่าง
กฎหมายว่าด้วยสัญญา นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขึ้นต่อ
กฎหมายว่าด้วยสัญญาประกันภัยชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ การประกันวินาศภัย การประกันภัยในการรับขน การประกันภัยค่าจูนและการประกันชีวิต
- 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน ตัวเงิน
Commercial Law III: Suretyships, Mortgages and Bills
กฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ค่าประกัน จำนอง จำนำ
กฎหมายว่าด้วยสัญญาบัญชีเดินสะพัดและตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน และเช็ค ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค ตลอดจนแนวปฏิบัติทางธุรกิจการค้าเกี่ยวกับตัวเงินและการประกัน ด้วยบุคคลและทรัพย์สิน
- 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
Commercial Law IV: Partnerships and Companies
กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ศึกษาตั้งแต่แนวคิด รูปแบบการดำเนินธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาเรื่องหุ้นส่วนและบริษัทตั้งแต่เรื่องหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ทั้งนี้เน้นถึงสภาพและการจัดตั้งหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ลักษณะทั่วไปของหุ้นส่วนสามัญ การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การครอบงำ การจัดการและการเลิกหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การระดมทุนสำหรับองค์กรธุรกิจในตลาดทุน การบัญชี งบการเงิน การตรวจสอบบัญชี และการพัฒนาองค์กรธุรกิจร่วมสมัย
- 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
Procedural Law I: General Principles in Civil Procedure
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตั้งแต่ระบบศาลยุติธรรม ลำดับชั้นของศาล การจัดตั้งหรือยกเลิกศาล ผู้พิพากษาในศาลชั้นต่างๆ อำนาจของผู้พิพากษาในตำแหน่งต่างๆ เขตอำนาจศาล องค์คณะผู้พิพากษาและอำนาจของผู้พิพากษานายเดี่ยว
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ตั้งแต่เขตอำนาจศาลในคดีแพ่ง การคัดค้านผู้พิพากษาอำนาจและหน้าที่ศาล การนั่งพิจารณา รายงานและสำนวนความ คู่ความ การยื่นและส่งคำคู่ความ และเอกสารคำพิพากษาและคำสั่ง ค่าฤชาธรรมเนียม
หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานทั่วไป การมาศาลของพยาน การถามพยาน การนำสืบพยานหลักฐาน การตรวจและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล
- 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
Procedural Law II: Civil Procedure and Bankruptcy Law
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่อจากชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ตั้งแต่วิธีพิจารณาสামัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวินิจฉัยในศาลชั้นต้น ซึ่งได้แก่ วิธีพิจารณาคดีมโนสำเนา การพิจารณาโดยขาดนัดและอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง กฎหมายล้มละลาย ตั้งแต่การฟ้องคดีล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ ยึดทรัพย์ พิพากษาให้ล้มละลาย และการปลดจากการล้มละลาย
- 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
Procedural Law III: Criminal Procedure
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา หมายถึง และหมายอาญา การจับขัง จำคุก คั่น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคำพิพากษา และคำสั่งการอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่งธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
พยานหลักฐานในคดีอาญา ได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ผู้ชำนาญพิเศษและศึกษาถึงการสืบสวน สอบสวน และนิติเวชศาสตร์

- 41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers
ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจความหมาย
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย
- 41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
Thai and Foreign Legal Systems
ประวัติวิวัฒนาการ หลักกฎหมายที่สำคัญ กระบวนการยุติธรรม และอิทธิพลของระบบกฎหมายต่างประเทศที่
สำคัญ
ประวัติวิวัฒนาการของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดย
เน้นถึงการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนการจัดทำประมวลกฎหมายในสมัยต่อมา
- 41404 กฎหมายแรงงาน
Labor Law
หลักการและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมโดยทั่วไป กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ขั้นมูลฐานของนายจ้างและลูกจ้างที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในเรื่องต่างๆ และสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้ง
องค์การของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งกฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคมที่ประกันความมั่นคงขั้น
พื้นฐานในการดำรงชีวิตของลูกจ้าง ตลอดจนกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกิจการรัฐวิสาหกิจ
และกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีทางแรงงาน
ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกฎหมายวิธีสบัญญัติทั่วไป
- 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
ศึกษาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง สภาวะ
แวดล้อมโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น การควบคุมมลพิษ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติโดยเน้นถึงกฎหมาย
ที่มีอยู่ ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชน เพื่อให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีคุณภาพตาม
สมควร และมาตรการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีสภาวะแวดล้อม
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน และกฎหมายผังเมือง
- 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
Introduction to Business Administration
ลักษณะขององค์การธุรกิจ ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ หน้าที่งานทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การบริหาร การ
บริหารงานบุคคลและการตลาด เป้าหมายของธุรกิจ กลไกการหาทุน และใช้ทุนเพื่อการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อสังคม ผู้บริโภค พนักงานผู้ถือหุ้นและผู้เคยค้า
บทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับรูปแบบ และ
หลักเกณฑ์การก่อตั้งองค์การธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การล้มละลาย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
Taxation Law I: Income Tax
ทฤษฎีภาษีอากร บทบาทของภาษีอากรกับระบบเศรษฐกิจ การวางนโยบายภาษีอากรเพื่อแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจหรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทย สนธิสัญญาป้องกันการ
เก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ
- 41431 การบริหารงานยุติธรรม
Criminal Justice Administration
การบริหารงานยุติธรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการบริหารงานราชการอย่างหนึ่งประกอบด้วย ระบบงานที่สำคัญ คือ
ตำรวจ ทนายความ อัยการ ศาล คุมประพฤติและราชทัณฑ์ นอกจากการบริหารงาน องค์การยุติธรรมดังกล่าวแล้วการ
บริหารงานยุติธรรมยังครอบคลุมถึงการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจน
หน่วยงานภาคเอกชนในกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาระบบงานยุติธรรมให้สอดคล้องกับภาวะความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมด้วย
- 41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
Criminal Law III: Special Law Offenses
ความผิดเกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน ศีลธรรมอันดีของประชาชน สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ สุขภาพ
อนามัย ประชาชน ยาเสพติดให้โทษ การคมนาคม การพาณิชย์และการเครดิต ความมั่นคงของรัฐ ความสะอาด
เรียบร้อยของบ้านเมือง การพิทักษ์ผู้บริโภค และความเป็นธรรมในด้านแรงงาน

41444 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

Professional Experience in Law

สถานภาพและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย แนวปฏิบัติในการจัดการสำนักงานทนายความ การให้คำแนะนำทางกฎหมาย การร่างและตรวจสัญญา การทำพินัยกรรม การเสียภาษีอากร การเรียงคำฟ้อง การเรียงคำให้การ การเตรียมคดี การสืบพยาน การรับฟังและการชี้แจงนำพยานหลักฐาน การเรียงคำพิพากษา การเรียงคำฟ้องอุทธรณ์ฎีกา การเรียงคำแก้ฟ้องอุทธรณ์และฎีกา การขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิจารณา การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล จรรยาวิชาชีพกฎหมาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ

International Law

ลักษณะทั่วไป และที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ของรัฐ เขตแดนและเขตอำนาจของรัฐ สนธิสัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ การสงครามและความเป็นกลาง

ลักษณะเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล การได้มาและสิ้นไปซึ่งสัญชาติไทยและการขัดกันแห่งกฎหมาย

การร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

41452 สถาบันระหว่างประเทศ

International Institutes

ลักษณะการดำเนินงานและอำนาจหน้าที่ของสถาบันระหว่างประเทศซึ่งอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ เช่น สถาบันระหว่างประเทศของสหประชาชาติ สถาบันระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาล สถาบันระหว่างประเทศที่ไม่เป็นรัฐบาล สถาบันการกุดระหว่างประเทศ เช่น องค์การกาชาดสากล

41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน

Human Rights Law

แนวคิดและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ลักษณะของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยสหประชาชาติและองค์กรเอกชน องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทย สิทธิเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของบุคคล สิทธิเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม สิทธิเกี่ยวกับมโนธรรมและความเป็นส่วนตัว สิทธิเกี่ยวกับการเมือง สิทธิเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สิทธิด้านสังคมและวัฒนธรรม สิทธิของกลุ่มซึ่งเสี่ยงต่อถูกการละเมิดสิทธิ สิทธิประชาชน กฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิผู้ลี้ภัย แนวโน้มของสิทธิมนุษยชน

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law

วิวัฒนาการ ความเป็นมา สำคัญสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและความลับทางการค้า การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองพันธุ์พืช การคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม การพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา